

ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2559

นบข.เห็นชอบขายข้าว 45,458.99 ตัน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้มีการขายข้าว จากการประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลเป็นการทั่วไปและเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2559 ให้กับผู้ชนะการประมูล 4 ราย มีทั้งผู้ส่งออก โรงสี และกลุ่มอุตสาหกรรม จำนวน 9 คลัง ปริมาณ 45,458.99 ตัน มูลค่า 326.61 ล้านบาท ซึ่งข้าวที่อนุมัติขายคิดเป็น 2.79% จากข้าวที่เปิดให้ประมูลทั้งสิ้น 1.63 ล้านตัน

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ประมูลที่เหลือเสนอซื้อ ในราคาต่ำกว่าเกณฑ์ราคาที่คณะกรรมการกำหนด ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการกดราคาซื้อ และอาจส่งผลกระทบต่อราคาข้าวในตลาด รัฐบาลจึงตัดสินใจไม่ขายให้กับผู้ที่เสนอราคาต่ำกว่าเกณฑ์ราคาที่กำหนด แม้รัฐบาลจำเป็นต้องรับภาระในการดูแลข้าวต่อไป และผู้ที่จะมาซื้อข้าวของรัฐบาลก็จะรู้ว่าหากจะมาซื้อครั้งต่อไป ก็ต้องให้ราคาที่เหมาะสมเท่านั้น

โดยในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาล ได้เสนอต่อประธานนบข.ให้พิจารณาเห็นชอบการจำหน่ายข้าวสารให้เอกชนที่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ เพื่อส่งออกต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 5 ราย ปริมาณข้าวกว่า 325,000 ตัน หรือ คิดเป็น 9% ของปริมาณที่เปิดให้มีการประมูล 2.18 ล้าน ข้าวส่วนใหญ่ที่ได้รับความนิยม คือ ข้าวขาว และปลายข้าว ซึ่งคณะทำงานก็หวังว่าจะได้รับการอนุมัติทั้งหมด โดยภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติขายแล้ว ผู้ชนะการประมูลจะต้องมีการส่งออกข้าวภายใน 45 วัน หลังการรับมอบข้าวไปแล้ว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

'นบข.' เตรียมอนุมัติขายข้าวรวม 3.4 แสนตัน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 ก.ค.ที่ผ่านมา คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐได้มีการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไปและเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด จำนวน 18 ราย ใน 78 คลัง ปริมาณ 976,291.52 ตัน แต่ในจำนวนนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ำตามที่ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) กำหนด จำนวน 4 ราย ใน 9 คลัง ปริมาณ 45,458.99 ตัน คิดเป็น 2.79% ของจำนวนทั้งหมด 1.6 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าเสนอซื้อ 326.61 ล้านบาท โดยในส่วนของข้าวเกรด.C. ข้าวผิดไปจากมาตรฐาน และข้าวผิดชนิด ได้มอบหมาย อคส. และ อ.ต.ก. ดำเนินมาตรการควบคุมการนำข้าวดังกล่าวนี้เข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีใช้อาหารคน เพื่อมิให้ข้าวดังกล่าวออกมาปะปนกับข้าวในตลาดต่อไป

ส่วนการระบายแบบให้มีคำสั่งซื้อต่างประเทศเพื่อส่งออกครั้งที่ 1/ 2559 ซึ่งเปิดระบายปริมาณรวม 2.17 ล้านตัน มีผู้เสนอราคาสูงสุด 6 ราย จากจำนวนผู้เสนอราคารวม 7 ราย ในจำนวนนี้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 5 ราย ปริมาณรวม 3 แสนตัน หรือ 9% ของปริมาณทั้งหมดที่เปิดขาย ในส่วนนี้จะนำผลการพิจารณาเสนอที่ประชุม นบข.

พิจารณา วันที่ 3 ส.ค.นี้ หากได้รับความเห็นชอบจะทำให้รัฐบาลระบายข้าวครั้งนี้รวมทั้งหมด 3.4 แสนตัน จาก ปริมาณขายรวม 3.7 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม การอนุมัติขายในปริมาณที่น้อยกว่าที่เปิดระบายไม่ได้สะท้อนว่าตลาดมีความอึดตัว แต่เป็น เพราะเอกชนไม่แน่ใจว่าการระบายข้าวแบบผสมรวมระหว่างข้าวดีและข้าวเสื่อมควร จะกำหนดราคาเหมาะสม อย่างไรทำให้ส่วนใหญ่เสนอราคาต่ำกว่าเกณฑ์ที่รัฐตั้งไว้ ซึ่ง นบข.ต้องการส่งสัญญาณว่า จะไม่ขายข้าวในราคาที่ต่ำกว่า เกณฑ์ ซึ่งทำให้แผนการระบายจากนี้ไม่กระทบเพราะรัฐจะยังคงเดินหน้าระบายข้าวต่อไป แต่เชื่อว่า ครั้งต่อไป จะได้ราคาที่ดีขึ้น ส่วนจะเป็นเมื่อใด ปริมาณเท่าไร และเป็นข้าวชนิดใด ต้องรอการพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง

หากการขายข้าวครั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากนบข.จะทำให้รัฐมีข้าวเหลือในสต็อก รวม 9.1 ล้านตัน สำหรับการส่งออกข้าวทั้งปี ตั้งเป้าไว้ที่ 9.5 ล้านตันคาดว่าจะจะเป็นไปตามเป้าหมาย ล่าสุด ณ วันที่ 26 ก.ค. ส่งออก ข้าวไปแล้ว 5.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.5% มูลค่า 8.66 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.8%

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์เตรียมขายข้าวสต็อกรัฐอีกล็อต ส.ค.นี้

นางสาวชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรณีที่ทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยแพร่รายงานผลศึกษาให้ใช้มาตรา 44 ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ เร่งระบายข้าวเกรดซี ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 34% ของปริมาณสต็อกข้าวคงเหลือ 9 ล้านล้านตัน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลนั้น กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการรับฝากข้าว แต่การระบายแต่ละครั้ง จะต้องไม่ทำให้ราคาข้าวในตลาดตกต่ำ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ไม่ให้ข้าวเสื่อมคุณภาพเข้ามาหมุนเวียนใน อุตสาหกรรมข้าวเพื่อการบริโภค และหากเร่งระบายเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อตลาดข้าวได้

“ในเดือนสิงหาคมคาดว่าจะสามารถระบายข้าวในสต็อกได้อีกล็อต เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเวลาเหมาะสม สำหรับการระบายข้าว เพราะผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่น่าจะออกแล้ว แต่ต้องระบายตามความเหมาะสมตามความต้องการของตลาด ซึ่งขณะนี้ราคาข้าวขณะนี้ถือเป็นช่วงขาขึ้น แม้ว่าจะมีการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลออกมาอย่างต่อเนื่อง”

ส่วนปริมาณผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะออกมานั้นเชื่อว่าน่าจะได้ราคาดี เนื่องจากรัฐบาลโดย คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. ได้มีมาตรการในการช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อให้เกษตรกร ชะลอการขายข้าวออกสู่ท้องตลาด ทางกรมจำนำยิ่งฉางรักการชดเชยดอกเบี้ย 3% ให้กับโรงสีที่ซื้อข้าวเก็บไว้หนึ่งถึง สองเดือน ซึ่งคาดว่าจะดูดซับผลผลิตได้ประมาณ 8,000,000 ตัน

ส่วนกรณีการทำหนังสือส่งฟ้องให้กับ 2 ข้าราชการ และ 4 นักการเมืองในกรณีทุจริตข้าวจีทูจี ปริมาณ 6.2 ล้านตัน มูลค่าความเสียหาย 20,000 ล้านบาทนั้น คณะกรรมการค้ำต่างประเทศอยู่ระหว่างการดำเนินการร่าง หนังสือเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย เพื่อนำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนาม เพื่อส่งให้กับผู้ที่ถูกฟ้องทั้ง 6 ราย ก่อนกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และผู้ที่ถูกฟ้องสามารถยื่นอุทธรณ์กับศาลได้หลังได้รับหนังสือ ซึ่ง กระทรวงพาณิชย์รวบรวมคำอุทธรณ์เพื่อเสนอให้กับรัฐบาลได้พิจารณาขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกันนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้จัดงาน Organic & Natural Expo 2016 ขึ้น ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งได้รวบรวมผู้ผลิตผู้ประกอบการทั้งใน และต่างประเทศเกี่ยวกับสินค้าและบริการอินทรีย์และธรรมชาติอย่างครบวงจรกว่า 300 บูธมาแสดง

"ปัจจุบันความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์มีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากผู้บริโภคหันมาใส่ใจเรื่องของคุณภาพมากขึ้น ทำให้ตัวเลขผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นทุกปี"

โดยปี 2558 ไทยส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ประมาณ 4,000 ล้านบาท จากมูลค่าตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์โลกที่ 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับ ตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ สหรัฐ สหภาพยุโรป

นางสาวชุติมา กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ระหว่างปี 2560-2564 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทยในการสร้างเครือข่ายการค้า การขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ทั้งการทำตลาดเชิงกลยุทธ์ ช่วยหาช่องทางตลาดใหม่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยได้คัดเลือกสินค้าเกษตรอินทรีย์ต้นแบบเพื่อเตรียมส่งเสริมให้เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน ก่อนให้การสนับสนุนเข้าสู่ตลาดโลก อาทิ ข้าวหอมชลสิทธิ์อินทรีย์ เบียร์ชิงออร์แกนิก ชาส้มแขกสำเร็จรูป น้ำลูกหยีผสมน้ำผึ้ง เครื่องสำอางค์ ข้าวหอมกระดังงา

"รัฐบาลตั้งเป้าส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ให้ขยายตัวไม่น้อยกว่า 10% ต่อปี จากขณะนี้พื้นที่เป้าหมายในการผลิต 20,000 ไร่ และเกษตรกรได้ปลูกแล้วกว่า 5,000 ไร่ ส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกข้าว ซึ่งขายได้ราคาสูงกว่าตลาดปกติ จึงทำให้เกษตรกรสนใจหันมาปลูกพืชเกษตรอินทรีย์มากขึ้น ในส่วนอุตสาหกรรมอินทรีย์ของไทยจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพด้านความหลากหลายและพัฒนามาตรฐานให้ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก"

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ไทยทวงคืนตลาดข้าวสิงคโปร์ "บาสมาดิ" แชนหน้ากินแซร์ 41%

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการหารือกับกลุ่มผู้ค้าข้าว หรือ Traders และผู้นำเข้าข้าวของประเทศสิงคโปร์ว่า ทางกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกว่า 10 ราย ได้ยืนยันนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันถึงการดูแลข้าวในประเทศ จะไม่มีการเข้าไปแทรกแซงราคาข้าวผ่านนโยบายการรับจำนำข้าว แต่จะดูแลให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน อีกทั้งมั่นใจว่าตลาดข้าวไทยในสิงคโปร์ ปี 2559 จะกลับมาครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ได้ คาดมูลค่าการส่งออกข้าวจะอยู่ที่ปริมาณ 130,000 ตัน

นอกจากนี้ได้หารือถึงสถานการณ์ตลาดข้าวครึ่งปีหลัง และแนวโน้มราคาสินค้าด้วย โดยผู้ค้าข้าว และผู้นำเข้าข้าวยังต้องการให้ทางกระทรวงพาณิชย์ วางแนวทางหรือแผนการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลไว้ล่วงหน้า เนื่องจากต้องยอมรับว่า ช่วงที่มีการระบายสต็อกข้าวของรัฐบาลไทยนั้น ส่งผลกระทบต่ออุปสรรคในการระบายการส่งออกข้าวเข้าไปในตลาดแอฟริกา ซึ่งต้องการทราบล่วงหน้าเพื่อจัดทำแผนการตลาดข้าวเข้าไปในตลาดแอฟริกาต่อไป อย่างไรก็ตาม ใดก็ดี ตลาดข้าวไทยในสิงคโปร์ในช่วงครึ่งปีแรกสามารถส่งออกได้กว่า 50% และเชื่อว่าครึ่งปีหลังน่าจะขยายตัวได้ตามเป้าที่วางไว้

ส่วนการทำตลาดข้าวไทยในฤดูกาลหน้า ขณะนี้ปริมาณน้ำฝนดีขึ้นส่งผลดีต่อผลผลิตข้าว คาดว่าจะออกมามีดีทั้งของไทย อินเดีย เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งจะมีผลผลิตออกมาพร้อมกัน ดังนั้นในเร็ว ๆ นี้จะมีการหารือกับเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องถึงแผนการทำตลาดข้าว พร้อมเดินสายโปรโมตข้าวในต่างประเทศ ทั้งอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ต่อไป รวมทั้งเน้นการทำตลาดข้าวเพื่อสุขภาพให้มากขึ้น ทั้งข้าวเกษตรอินทรีย์ ข้าวออร์แกนิก และข้าวสีของไทย เนื่องจากได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ปัจจุบันต้องยอมรับว่า ส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในสิงคโปร์ ถูกอินเดีย และเวียดนาม ด้งส่วนแบ่งตลาดไปมาก ปัจจุบันไทยครองส่วนแบ่งข้าว ในตลาดสิงคโปร์ อยู่ที่ 30% หรือปริมาณ 1.28 แสนตัน จากเดิมที่มีส่วนแบ่งตลาดถึง 60% ซึ่งอยู่ในช่วงก่อนการ ดำเนินนโยบายจำนำข้าว ขณะที่ข้าวบาสมาติของอินเดีย มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นถึง 41% หรือปริมาณ 1.7 แสนตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2-3% ในปีที่ผ่านมา จากที่เคยส่งออกได้เพียง 5.7 หมื่นตันเท่านั้น

โดยสถานการณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผู้ส่งออกข้าวไทยกังวล เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนไปและ เริ่มให้การยอมรับการบริโภคข้าวอินเดียมากขึ้น ขณะที่ราคาข้าวไทยและข้าวอินเดียปัจจุบันราคาใกล้เคียงกันมาก โดยข้าวอินเดียอยู่ที่ราคา 750 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนข้าวหอมมะลิไทยราคาอยู่ที่ 800 เหรียญสหรัฐต่อตัน จาก เดิมที่ราคาข้าวมีความต่างกันมาก อาจจะทำให้การทำตลาดข้าวไทยลำบากขึ้น โดยเฉพาะปัจจุบันข้าวหอมมะลิไทย อยู่ระดับที่ 98% ซึ่งเป็นเรื่องผู้ส่งออกส่วนใหญ่ทำไม่ได้และต้องการให้ยกเลิก และคงให้เหลือเพียงข้าวหอมมะลิ 92% เท่านั้น เพื่อคงให้ดูพรีเมียมที่ในระดับนี้เท่านั้น

นอกจากนี้ ต้องการให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เดินทางเยือนประเทศผู้นำเข้าอื่น ๆ ด้วย เช่น กลุ่มประเทศในเอเชีย ทั้งอินโดนีเซีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น เป็นต้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้นำเข้าและ ขยายปริมาณ และมูลค่าการส่งออกข้าวให้เพิ่มขึ้น ซึ่งตั้งเป้าการส่งออกข้าวในเอเชียจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 20% เป็น 30% ให้ได้ เนื่องจากเห็นแนวโน้มการเติบโตและความต้องการบริโภคข้าวไทยมากขึ้น

นายโฮ เชียง อว (Ho Siang Ow) ผู้จัดการ บริษัท WTC จำกัด 1 ใน 7 ผู้นำเข้าและผู้ค้าของสิงคโปร์ ที่ เข้าร่วมหารือกับกระทรวงพาณิชย์ และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ข้าวไทยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไทย ยอมรับว่าในปี 2559 ความต้องการเพิ่มขึ้น แต่ความนิยมข้าวไทยของผู้บริโภคสิงคโปร์ยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งต้องการให้ผู้ส่งออกข้าวไทยคงคุณภาพข้าวหอมมะลิให้ดีขึ้น เพื่อรักษาตลาดข้าวไทยในตลาดสิงคโปร์ไว้ และมุ่ง ทำตลาดโปรโมตข้าวให้มากขึ้น

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ซีพีข้าวช่วง'ขาขึ้น'พาณิชย์ชูมาตรการดันราคา

นางสาวชุตติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขณะนี้ ราคาข้าวอยู่ในช่วงขาขึ้น โดย ปัจจุบันราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ประมาณ 8,500-9,500 บาทต่อตัน ส่วนปริมาณผลผลิตในฤดูกาลใหม่ยังไม่สามารถ ประมาณสถานการณ์ได้ ต้องรอดูสถานการณ์ อีกครั้ง สำหรับข้าวในสต็อกของรัฐนั้น การระบายจะไม่ให้กระทบกับ ผลผลิตข้าวใหม่ที่จะออกมาอย่างแน่นอน โดยในเดือนส.ค. นี้คาดว่าจะสามารถระบายข้าวออกมาได้อีก 1-2 ครั้ง

ทั้งนี้การดูแลราคาข้าวในช่วง ผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่นั้น คณะกรรมการ นโยบายบริหารจัดการข้าว(นบข.) ได้มี มาตรการในการช่วยเหลือและสนับสนุน คือ ให้โรงสีเข้าไปรับซื้อข้าวกับเกษตรกรเก็บไว้ 1-2 เดือน และรัฐบาล ช่วยเหลือดอกเบี้ย 3% ซึ่งคาดว่าจะสามารถดูดซับ ปริมาณผลผลิตได้ 4,000,000 ตัน และโครงการจำนำข้าวยุ่งฉาง ข้าวหอมมะลิ ในภาคอีสาน โดยเกษตรกรสามารถเข้าร่วม ได้หากได้ราคาดีก็สามารถมาได้ ถัดมาหากไม่ได้ราคา ราชการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ก็จะเข้ามารับซื้อข้าวต่อไป และคาดว่าจะดูดซับ ปริมาณข้าว ได้อีก 4,000,000 ตัน รวม 2 โครงการเชื่อว่าจะสามารถดูดซับปริมาณข้าวในโครงการได้ถึง 8,000,000 ตันข้าว

สำหรับการส่งหนังสือฟ้อง 6 ข้าราชการและนักการเมือง กรณีความเสียหายจากการขายข้าวจีทูจี ปริมาณ 6.2 ล้าน มูลค่าความเสียหาย 20,000 ล้านบาทนั้น ตอนนี้ได้มอบหมายให้ กรมการค้าต่างประเทศทำหนังสือ

ฟ้องร้องค่าเสียหาย เพื่อนำเสนอให้รมว.พาณิชย์ลงนาม เพื่อส่งให้กับผู้ที่ถูกฟ้องทั้ง 6 ราย ซึ่งคาดว่าจะสรุปและยื่นฟ้องก่อนครบกำหนดในเดือนก.พ. 2560

อย่างไรก็ดีขั้นตอนหลังจากนั้น ผู้ที่ถูกฟ้องสามารถยื่นอุทธรณ์กับศาลได้หลังได้รับหนังสือ ซึ่งหากมีการอุทธรณ์ ทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะนำเรื่องและรวบรวมคำอุทธรณ์ เพื่อประชุมหารือว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

ส่วนกรณีที่ทาง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ระบุว่า ให้เร่งระบายข้าวเกรดซี เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐนั้น กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการรับฝากข้าว แต่การระบายแต่ละครั้งจะต้องไม่ทำให้ราคาข้าวในตลาดตกต่ำ หากเร่งระบายเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อตลาดข้าวเสียหายได้

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

รมว.พาณิชย์ เตรียมปรับลดขั้นตอนนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรศาสตร์ นำร่อง“ข้าว” คาดใช้เต็มรูปแบบภายในปี 60

รมว.พาณิชย์ ขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรี ลดขั้นตอนส่งออกสินค้าเกษตรศาสตร์ ประเดิมนำร่องจากสินค้าข้าว โดย เตรียมหันขั้นตอนที่เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบลงได้ 83% ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 60% และประหยัดเวลาได้มากถึง 20 วัน คาดใช้ได้เต็มรูปแบบภายในปี 60 ตั้งเป้าเป็นโมเดลให้กับหน่วยงานอื่นต่อไป

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เริ่มดำเนินการในส่วนของการลดขั้นตอนการยื่นเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนผู้ส่งออกสินค้ามาตรฐาน และเอกสารประกอบการขอทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก Digital Signature จำนวน 25 ฉบับ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เดือน ก.ย.2559 เป็นต้นไป จากนั้นจะทำการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ 45 ฉบับ รวมทั้งพัฒนาระบบรองรับ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานในภาพรวมทั้งหมดให้ได้ตามเป้าหมาย โดยคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ได้ภายในปี 2560

ทั้งนี้ ในการส่งออกข้าวมีขั้นตอนต่างๆ มากถึง 14 กิจกรรม ตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการค้าข้าว การขอเอกสารประกอบ ไปจนถึงการส่งออก โดยได้ปรับลดเหลือเพียง 4 กิจกรรม หรือลดกิจกรรม ได้ถึง 71.42% และยังได้ลดขั้นตอนที่ต้องดำเนินการจากเดิม 134 ขั้นตอน เหลือเพียง 68 ขั้นตอน หรือลดลง 48.87% ลดค่าขอจาก 18 ค่าขอเหลือ 15 ค่าขอ หรือลดลง 16.66% และลดเอกสารจาก 70 เอกสาร เหลือ 38 เอกสาร หรือลดลง 45.71% ซึ่งจากขั้นตอนทั้งหมด สามารถลดระยะเวลาที่ใช้จากเดิม 24 วัน เหลือเพียง 4 วัน โดยลดลง 20 วัน หรือลดลงถึง 83.33%

ส่วนในด้านการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ปัจจุบันเอกชนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางและค่าจัดทำเอกสาร ค่าธรรมเนียมคำร้องและใบอนุญาต รวม 12,140 บาท แยกเป็นค่าเดินทาง 12,000 บาท และ ค่าเอกสาร 140 บาท แต่หลังจากปรับปรุงขั้นตอนการทำงานเหลือเพียง 4 วัน ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเหลือเพียง 2,076 บาท ซึ่งมาจากการลดค่าเดินทางและค่าเอกสาร

“ถือเป็นความสำเร็จในการดำเนินการลดขั้นตอนการส่งออกนำเข้าสำหรับสินค้าข้าว ซึ่งเป็น 1 ใน 5 สินค้าเกษตรศาสตร์ที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์สามารถทำแผนในการลดขั้นตอนต่างๆ ออกมาได้และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยจะผลักดันให้มีการนำโมเดลสินค้าข้าว ไปใช้สำหรับการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานในส่วน of สินค้าอื่นๆ ต่อไป”นางอภิรดีกล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์ดัน'เกษตรนวัตกรรม'เสนอตั้งสถาบันรุดต่อยอดวิจัย-พัฒนานำร่อง'ข้าว'

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ จัดตั้งสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตร นวัตกรรม โดยจะของบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการ 5 ปี วงเงิน 750 ล้านบาท โดยตั้งเป้าผลักดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมออกสู่ตลาดอย่างน้อย 10 รายการ และมีมูลค่าการค้าไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นล้านบาท ภายใน 5 ปี ซึ่งปีแรก จะนำร่องผลักดันสินค้าอย่างน้อย 2 รายการ คือ น้ำมันจากข้าว และแป้งที่ทำจากข้าว

โดยสถาบันฯ ที่จะตั้งขึ้น เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนัก งานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีหน้าที่ในการสร้างตลาดและกระตุ้นความต้องการสินค้าเกษตรนวัตกรรม ซึ่งจะเริ่มจากสินค้าข้าวก่อนขยายไปสินค้าเกษตรอื่นๆ เช่น มันสำปะหลังและปาล์มน้ำมัน เป็นต้น

สำหรับหน้าที่ของสถาบันฯ จะทำงานโดยใช้หลักการตลาด นำการผลิตตามทฤษฎี Demand Driven เป็นการทำการตลาดเชิงรุก โดยจะคิดค้นและวิจัยสินค้าที่ตรงตามความต้องการของตลาด และผลักดันให้ผู้บริโภค อยากรทดลองใช้ และทำให้รู้จักคุณค่าและเรื่องราวของสินค้า จากนั้นจะไปหาผู้ผลิต ให้เข้ามาผลิตสินค้า ซึ่งจะสนับสนุนทั้งด้านการเชื่อมโยงให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน อำนวยความสะดวกในการขออนุญาตต่างๆ และยังจะช่วยในการทำตลาด เพื่อให้สินค้าที่ผลิตออกมาขายได้

ส่วนสินค้านำร่อง 2 รายการ ในส่วนของน้ำมัน มีหลายชั้น เริ่มจากผลักดันให้ผลิตเป็นน้ำมันรำข้าว ซึ่งใช้สำหรับผัด ทอด เจียว และจะต่อยอดให้เป็นอาหารเสริม ที่จะบริโภคเพื่อลดความดัน ลดเบาหวาน และทำให้ดีขึ้นไปอีก คือ การทำเป็นยา ส่วนแป้ง จะผลักดันให้ทำโปรตีนจากแป้งข้าว ทำเป็นส่วนผสมในการทำยา ใช้ทำอาหารสำหรับทารก เด็ก คนแก่ และนักกีฬา เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีเอกชนเริ่มมีการลงทุนแล้ว แต่จะผลักดันให้มีการลงทุนมากยิ่งขึ้น

น.ส.ชุติมากล่าวว่า สถาบันฯ ที่จะตั้งขึ้น จะเป็นองค์ กรขนาดเล็ก มีบุคลากรมืออาชีพและมีความคล่องตัวสูง ประกอบด้วยผู้อำนวยการเป็น ผู้บริหารสถาบันฯ และมีเจ้าหน้าที่ 14 คน ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับของคณะกรรมการ การบริหารสถาบันฯ ซึ่งจะมี หน่วยงานต่างๆ เข้ามาเป็น คณะกรรมการ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, มหาดไทย, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาธารณสุข, อุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการค้า ลงทุน และ ยังเชื่อมโยงการทำงานกับคณะกรรมการอาหาร แห่งชาติ และคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น และมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาควิชาการ เอกชน และเกษตรกร ร่วมเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการ

อย่างไรก็ตาม ในการจัด ตั้งสถาบันฯ มีภาคเอกชนให้ การสนับสนุนทั้งเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท กมลกิจ จำกัด ซึ่งปัจจุบันผลิตน้ำมันรำข้าว และบริษัท เมติฟูดส์ จำกัด ซึ่งปัจจุบันผลิตสินค้าที่ทำจากข้าวหลายชนิด และทำตลาดส่งออกในหลายประเทศ

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

รมว.พาณิชย์ นำทีมเยือนสิงคโปร์ 26-28 ก.ค. เจรจายาวข้าวไทยเพิ่ม

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า จะนำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนเดินทางเยือนสิงคโปร์ วันที่ 26-28 ก.ค.59 เพื่อพบปะหารือและขยายช่องทางการค้าสินค้าไทยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สิงคโปร์ ซึ่งไทยจะผลักดันให้สิงคโปร์นำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะข้าวคุณลักษณะพิเศษอื่นๆ เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล และข้าวสังข์หยด เป็นต้น

ปัจจุบันสิงคโปร์เป็นตลาดส่งออกข้าวคุณภาพดีที่สำคัญของไทย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไทย ในแต่ละปี สิงคโปร์นำเข้าจากไทยเฉลี่ย 130,000 ตัน ในช่วง 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) ปี 59 ไทยสามารถครองส่วนแบ่งตลาดข้าว เป็นอันดับ 1 ในสิงคโปร์ ที่ 37% เพราะข้าวไทยสามารถแข่งขันด้านราคากับข้าวจากประเทศคู่แข่ง เช่น อินเดีย และเวียดนามได้เป็นอย่างดี จากเดิมในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ข้าวไทยครองส่วนแบ่งเป็นอันดับ 2 รองจากข้าวอินเดีย

ขณะเดียวกัน จะเข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (MTI) ของสิงคโปร์ เพื่อหารือถึง แนวทางส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าไทย โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารไทยในสิงคโปร์ และการเพิ่มความ ร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจต่างๆ รวมไปถึงการหารือเตรียมการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจครั้งที่ 5 ซึ่งมี กำหนดจัดขึ้นในช่วงปลายเดือน พ.ย.59 ที่สิงคโปร์ พร้อมกันนั้น จะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้าง NTUC Fair Price ซึ่งเป็นแหล่งกระจายสินค้าอุปโภคและบริโภคขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของสิงคโปร์ เพื่อเพิ่มช่องทางการ จำหน่ายสินค้าไทยให้เพิ่มมากขึ้นด้วย

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ขงใช้ ม.44 ลัดชั้นตอนระบายข้าวเสื่อม

นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวใน การสัมมนาโครงการ ระบายข้าว ในคลังของรัฐ จัดโดย ทีดีอาร์ไอ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ว่า รัฐบาลควรเร่ง ระบายข้าว ในสต็อกของรัฐที่มีเหลือปัจจุบันราว 9.7 ล้านตัน โดยเร็ว หรือระบายให้แล้วเสร็จ ภายใน 2 ปีนี้ เพื่อลดความเสียหายของรัฐไม่ให้เพิ่มสูงขึ้น จากที่คำนวณพบความเสียหายจากโครงการจำนำข้าว ณ พฤษภาคม 2557 มีความเสียหายแล้วกว่า 5.49 แสนล้านบาท แต่หากคำนวณราคาข้าว ณ เดือนพฤษภาคม 2559 ความเสียหายจะเพิ่มเป็น 5.8 แสนล้านบาท โดยหาก ระบายข้าว เข้าไป 1 ปี ความเสียหายจะเพิ่มขึ้นอีกปีละกว่า 1 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตาม การ ระบายข้าว รัฐควร ระบายข้าว แบบสม่ำเสมอทุกเดือน หรือเดือนละ 2 ครั้ง และปรับ รูปแบบการขายข้าวให้มีทั้งแบบยกโกดัง และแยกกองในกรณีที่ยกได้ และหากไม่จำเป็นไม่ควรขายข้าวทั้งโกดังเป็น เกรดอาหารสัตว์หรือใช้เอทานอลเพราะจะขาดทุนมาก ยกเว้นข้าวเกรด C ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ข้าวเก่าอายุ 4-5 ปี และกองข้าวที่เป็นปลายข้าว

ทั้งนี้ ในส่วนของข้าวเกรด C ที่ยังมีเหลืออยู่ในสต็อกมากกว่าครึ่ง หรือกว่า 4-5 ล้านตัน หากมีข้อมูลพอ เชื่อว่าข้าวส่วนใหญ่มีคุณภาพต่ำมาก เช่นมีอายุเกิน 4-5 ปี หรือปลายข้าว ไม่ควรให้กลับเข้าสู่การบริโภค จึงเสนอให้ ขอ คสช.ใช้อำนาจในมาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว เพื่อขายข้าวคุณภาพต่ำเหล่านี้โดยเร็ว เพื่อให้เป็น การลัดชั้นตอนการระบาย โดยจะนำไปเข้าสู่อุตสาหกรรมเอทานอล หรือเข้าสู่อุตสาหกรรมชีวมวล ก็สามารถทำได้ โดยควรต้องเร่ง ระบายข้าว เสื่อมเหล่านี้ให้หมดไปภายในรัฐบาลชุดนี้ และเพื่อจะสามารถจะระบายข้าว ดี ได้เร็วขึ้น

“การเร่ง ระบายข้าว คุณภาพต่ำเหล่านี้ หากขายได้ราคาต่ำ ก็ควรทำ เพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่ การเสนอให้ใช้ ม.44 ก็เพื่อให้กระบวนการระบายทำได้เร็วขึ้น จากปัจจุบันเจ้าหน้าที่ติดปัญหาเรื่องกฎระเบียบ และ ถูกโจมตีเรื่องราคาต่ำ หรือการเอาไปเผาทำชีวมวลก็ถูกโจมตีเรื่องทำลายทรัพยากรสินของแผ่นดิน ดังนั้นจึงต้องอาศัย กฎหมายพิเศษเฉพาะออกมา” นายนิพนธ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไม่ควรคิดแทรกแซงสินค้าเกษตรทุกชนิด แล้วนำมาเก็บไว้ในสต็อกโดยเด็ดขาด เพราะกฎระเบียบต่างๆ ของรัฐไม่เอื้อในการขายข้าว และจะส่งผลกระทบต่อการขาดทุนมหาศาล จากค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าเวลาและเงินเดือนของเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนมาก อีกทั้งเจ้าหน้าที่ไม่ใช่พ่อค้า ไม่กล้าเสี่ยงตัดสินใจขาย ขณะเดียวกัน หน่วยงานรัฐไม่มีระบบบัญชีและฐานข้อมูลของทุกหน่วยงาน จึงก่อปัญหาความยุ่งยากในการ ระบายข้าว แต่หากรัฐบาลต้องการช่วยเหลือเกษตรกร ก็สามารถให้ความช่วยเหลือได้โดยตรง

ด้านนายปรามอทย์ วาณิชชานนท์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า อยากให้คณะกรรมการ ระบายข้าว ในสต็อกของรัฐบาล คสช.เต็ม หรือ A+ เพราะไม่มีวาระการเมืองเข้ามาแทรกแซง ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการเร่ง ระบายข้าว เก้าที่ค้างในสต็อกออกมาอย่างไรก็ดี ถึงเวลาที่รัฐบาลจะต้องทบทวนและวางอนาคตของข้าวไทย ในตลาดโลกใหม่ว่าจะยืนอยู่ตรงไหน ซึ่งเป็นโจทย์ใหม่ที่รัฐบาลต้องคิดใหม่ เพราะถ้าไม่ทำ รัฐบาลจะต้องเข้าไปช่วย อุดหนุนทุกปี เฉลี่ยปีละ 4,000 กว่าล้านบาท โดยไทยน่าจะใช้จุดแข็งที่มีคือมีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวที่ดี มีคุณภาพ ดังนั้นบทเรียนที่ผ่านมาเจ็บปวดพอแล้ว ต่อไปไทยไม่ควรขายข้าวเป็นเปอร์เซ็นต์ แต่ควรขายตามสายพันธุ์ข้าวที่แข่งขัน ด้วยเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับราคาข้าวไทยในตลาดโลกให้เพิ่มขึ้น

ที่มา คมชัดลึก

~~~~~

## เวียดนาม

เวียดนามนิวส์รายงานว่า เวียดนามส่งออกข้าวในไตรมาสแรกของปี2559 ที่ 1.425 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 57% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2558 สมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) คาดการณ์ว่า การส่งออกข้าวในไตรมาสที่ 2 ประมาณ 1.5 ล้านตัน (รวมการส่งออกข้าวของ 2 ไตรมาสเป็น 2.925 ล้านตัน แต่ผลการส่งออกข้าวในไตรมาสที่ 2 เพียง 1.232 ล้านตัน ลดลง 32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และปริมาณข้าวส่งออกในช่วง 6 เดือนแรกของปี2559 ไม่บรรลุผลตามที่คาดการณ์ก่อนหน้านี้

ตามรายงานของ VFA ผลการส่งมอบสินค้าวันที่ 1 มิถุนายน 2559 - 30 มิถุนายน 2559 ที่ 380,002 ตัน มูลค่า FOB 172.906 ล้านเหรียญสหรัฐฯ การส่งออกข้าวในช่วง 6 เดือนแรกของปี2559 อยู่ที่ 2.657 ล้านตัน มูลค่า FOB 1.145 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณข้าวลดลง 2% และมูลค่าลดลง 1.13% (ยังไม่รวมการซื้อขายผ่านชายแดน) ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน 6 เดือน 269,000 ตัน และน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 54,000 ตัน ตลาดส่งออกข้าวใน 6 เดือนแรกของปี2559 ประกอบด้วยทวีปเอเชียคิดเป็น 77% ลดลง 5.4% ทวีปแอฟริกา คิดเป็น 16.43% เพิ่มขึ้น 10.75% ทวีปอเมริกาคิดเป็น 11.86% เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตลาดส่งออกหลัก เช่น จีนคิดเป็น 34.85% ของปริมาณข้าวที่ส่งออกทั้งหมด (ลดลง 9.15%) ฟิลิปปินส์คิดเป็น 7.83% ลดลง 52% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สิ่งที่น่าสังเกตคือ คุณภาพข้าวที่ส่งออกใน 6 เดือนแรก ปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลงจากช่วงเดียวกันของปี 2558 กล่าวคือ ข้าวขาว 5% และ 25% ลดลงเกือบ 30% แต่ข้าวขาว 15% เพิ่มขึ้นมากกว่า 18% โดยข้าวหอมเพิ่มขึ้นกว่า 30% และข้าวเหนียวเพิ่มขึ้น 145%

นายฮวิง มิง เหวะ เลขาธิการของ VFA กล่าว การส่งออกข้าวในไตรมาสที่ 2 ปี2559 ไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากยังไม่เข้าสู่การเก็บเกี่ยวของฤดูร้อน-ไปไม่ร่วง ปัจจุบัน ราคาข้าวเปลือกประเภทธรรมดาในพื้นที่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงตั้งแต่ 5,100 -5,200 ด่งต่อกิโลกรัม ข้าวเปลือกเมล็ดยาวประมาณ 5,400 -5,500 ด่งต่อกิโลกรัม ราคาข้าววัตถุดิบที่ใช้ผลิตข้าวขาว 5% อยู่ที่ 6,800 -6,900 ด่งต่อกิโลกรัม ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ ราคาข้าวขาวสำเร็จรูป 5% ประมาณ 7,600 -7,700 ด่งต่อกิโลกรัม ข้าวขาว 15% ประมาณ 7,400 -7,500 ด่งต่อกิโลกรัม



และข้าวขาว 25% ประมาณ 7,250 -7,350 ต่งต่อกิโลกรัม กระทรวงการคลังระบุว่า ต้นทุนการผลิตในฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิปี 2558-2559 อยู่ที่ 3,417 ต่งต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นเกือบ 1% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วงปี 2559 อยู่ที่ 4,100 ต่งต่อกิโลกรัม ลดลงเกือบ 6.31% เมื่อเทียบกับปีก่อน คำนวณแล้ว เกษตรกรได้กำไรประมาณ 1,300 – 1,400 ต่งต่อกิโลกรัม

ในการประชุมสรุปผลการส่งออกข้าว 6 เดือนแรก ปี2559 และกำหนดแผนการส่งออกข้าวใน 6 เดือนหลังของปี 2559 ที่จัดขึ้นในนครโฮจิมินห์ VFA ได้ปรับลดแผนการส่งออกข้าว โดยคาดการณ์ว่าปริมาณข้าวส่งออกใน 2 ไตรมาสหลังของปี2559 ที่ 3 ล้านตัน ซึ่งลดลง 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2558 (คาดการณ์ส่งออกข้าวในไตรมาสที่ 3 และที่ 4 อยู่ที่ 1.2 ล้านตันและ 1.8 ล้านตันตามลำดับ) ยอดการส่งออกของทั้งปี 2559 จะอยู่ที่ 5.65 ล้านตัน ลดลง 14% เมื่อเทียบกับปีก่อน (ยังไม่รวมการค้าผ่านแดน) และต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 900,000 ตัน

นายเลิม ต่วน แอง ผู้จัดการบริษัท Thinh Phat จำกัด กล่าวว่า VFA คาดการณ์การส่งออกข้าวในช่วงครึ่งเดือนหลังของปี 2559 อยู่ที่ 3 ล้านตัน สามารถเป็นไปได้ เพราะปัจจุบันราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามประมาณ 370-375 เหรียญสหรัฐฯ ต่อดัน ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำที่สุดในภูมิภาค

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

## ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2559 มีจำนวนประมาณ 3.24 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภค 95 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 32,560 ตัน) มากกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวลดลง 12.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.69 ล้านตันในเดือนพฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.02 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 1.07 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 747,410 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 33.13% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 32 วัน) ซึ่งเป็นข้าวที่นำเข้าประมาณ 85.4%ของปริมาณทั้งหมด โดยสต็อกข้าวของ NFA ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2559 ประมาณ 8.4%

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 0.995 ล้านตัน ลดลงประมาณ 10.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.108 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 30.74% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 29 วัน) และลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2559 ประมาณ 4.6% ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.169 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.163 ล้านตันในปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 36.13% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 34 วัน) แต่ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2559 ประมาณ 20.8%

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

## อินเดีย

กระทรวงเกษตรรายงานว่า ความสำเร็จของการเพาะปลูกข้าวฤดูการผลิตหลัก (Kharif (main) rice crop) ในปีการผลิต 2016/17 (ระหว่างเดือนมิถุนายน-ธันวาคม) ณ วันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 145 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับจำนวน 141 ล้านไร่ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

รัฐบาลได้ตั้งเป้าในการจัดหาข้าวตามโครงการจัดหาข้าวในปีงบประมาณ 2016/17 (กันยายน-ตุลาคม) ไว้ที่ประมาณ 33 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2015/16 ที่จัดหาได้ประมาณ 30.93 ล้านตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่า ในปีงบประมาณ 2015/16 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 4,262,216 ตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 503,037 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 3,759,179 ตัน) เพิ่มขึ้น 10.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,861,406 ตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 523,450 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 3,337,956 ตัน) ในปีงบประมาณ 2014/15

ขณะที่มูลค่าส่งออกอยู่ที่ 1,860 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 455.249 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 1,405 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 8.6% เมื่อเทียบกับมูลค่า 2,035 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 601.268 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 1,433 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2014/15 เนื่องจากราคาข้าวในตลาดโลกลดลงประกอบกับความต้องการข้าวจากต่างประเทศชะลอตัว

ในปีงบประมาณ 2014/15 (ก.ค.-มิ.ย.) ปากีสถานส่งออกข้าวรวมประมาณ 3.86 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.76% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.72 ล้านตัน ในปีงบประมาณ 2013/14 โดยมีมูลค่าส่งออกอยู่ที่ 2.035 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 6% เมื่อเทียบกับ 2.163 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปีงบประมาณ 2013/14 โดยปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 523,450 ตัน (ลดลง 22% เมื่อเทียบกับจำนวน 667,523 ตัน ในปีงบประมาณ 2013/14) และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 3.34 ล้านตัน (เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.73 ล้านตัน ในปีงบประมาณ 2013/14)

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) มีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-26 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 1,133,394 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,076,614 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 88,434 ตัน ลดลงประมาณ 10.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 98,934 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าประมาณ 1,044,960 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 977,680 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวประมาณ 24,980 ตัน

ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรยังคงเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-26 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีการนำเข้าประมาณ 242,925 ตัน ฝรั่งเศสจำนวน 180,629 ตัน เนเธอร์แลนด์ 129,184 ตัน

เยอรมนี 91,428 ตัน โปแลนด์ 85,324 ตัน อิตาลี 86,158 ตัน สเปน 65,120 ตัน เบลเยียม 61,217 ตัน โปรตุเกส 48,521 ตัน เป็นต้น ในปีการผลิต 2014/15 (กันยายน-สิงหาคม) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าวประมาณ 1.143 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.013 ล้านตัน ในปีการผลิต 2013/14

ทางการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การส่งออกข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-26 กรกฎาคม 2559 มีการส่งออกประมาณ 220,516 ตัน ลดลง 0.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 221,182 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 26 กรกฎาคม สหภาพยุโรปส่งออกข้าวประมาณ 3,106 ตัน

โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 185,990 ตัน ลดลงประมาณ 1.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 189,256 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกประมาณ 34,526 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 31,926 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุด โดยส่งออกไปแล้ว 113,475 ตัน สเปน 24,224 ตัน กรีซ 34,020 ตัน โปรตุเกส 18,616 ตัน บัลแกเรีย 10,079 ตัน สหราชอาณาจักร 5,681 ตัน เป็นต้น

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

